

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๖๐



ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์
ถนนประชนามิตร อต ๕๓๐๐๐

๒๓

เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง โครงการการศึกษาผู้มีศักยภาพนานาชาติชื่อนานาชาติ - องค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิก
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๘๕๗
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากองค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิก (United Cities and Local Governments Asia Pacific : UCLG ASPAC) เทศบาลนครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ UCLG ASPAC ได้ลงนามในข้อตกลงจัดตั้งโครงการการศึกษาผู้มีศักยภาพนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างนครซีอานกับเมือง และรัฐบาลท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรผ่านโครงการทุนการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการพลเรือน/ข้าราชการท้องถิ่น ได้เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi' an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

จังหวัดอุดรดิตถ์ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาผู้มีศักยภาพนานาชาติฯ ให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นทราบ หากมีความประสงค์สมัครรับทุนให้ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรง ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๕๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : ธนาภรณ์ เปรมปรี (โทร.) ๐๘๙-๔๓๙๐๙๒๗



ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๕๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง โครงการการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษนานาชาติซีอาน - องค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิก
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากองค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิก (United Cities and Local Governments Asia Pacific: UCLG ASPAC) เทศบาลนครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ UCLG ASPAC ได้ลงนามในข้อตกลงจัดตั้งโครงการการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษนานาชาติเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างนครซีอานกับเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรผ่านโครงการทุนการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการพลเรือน/ข้าราชการท้องถิ่น ได้เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University: XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษนานาชาติ ให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นทราบ หากมีความประสงค์สมัครรับทุนให้ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงผ่านเว็บไซต์ <https://uclg-aspac.org/en/xian-uclg-spac-international-talents-education-Programme/> ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



(รายละเอียดทุน) (รายละเอียดทุน (แปล))

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๒๑๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๑๘๑๒